



## ประธานศาลฎีกาตรวจราชการศาลยุติธรรมในภาค 3



เมื่อวันที่ 5 - 6 กันยายน 2560 นายวิระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา นางปิยนุช มนุรังสรรค์ เลขาธิการประธานศาลฎีกา นายจิระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขานุการศาลฎีกา และคณะได้เดินทางไปตรวจราชการศาลยุติธรรมในภาค 3 ประกอบด้วย ศาลจังหวัดรัตนบุรี ศาลจังหวัดสุรินทร์ ศาลแขวงสุรินทร์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลจังหวัดนางรอง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายณฤทธิ์ ปุญฺญปริอาทร อธิบดีผู้พิพากษภาค 3 นายปรีชา เชิดชู อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล คณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการศาลยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ ประธานศาลฎีกาและคณะได้ร่วมประชุมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของศาลเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไข และประธานศาลฎีกาได้กล่าวแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการคดี การพัฒนารูปแบบการเขียนคำพิพากษา การใช้งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า

## การเลือกซ่อมกรรมการบริหารศาลยุติธรรมในชั้นศาลชั้นต้น

สำนักงานคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม แจ้งว่า ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมได้กำหนดให้มีการเลือกซ่อมกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ในชั้นศาลชั้นต้น จำนวน 1 คน แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยจะดำเนินการเลือกกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ดังนี้

1. ส่งบัตรเลือกและรายชื่อผู้ประสงค์รับเลือกเป็น ก.บ.ศ. ให้ผู้มีสิทธิเลือกภายในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2560
2. กำหนดวันสุดท้ายที่ผู้มีสิทธิเลือกจะต้องส่งบัตรเลือกให้ถึงสำนักงานศาลยุติธรรม คือ ภายในเวลา 16.30 น. ของวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560
3. กำหนดตรวจนับคะแนน ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 12

อนึ่ง หากผู้มีสิทธิรับเลือกเป็น ก.บ.ศ. ในชั้นศาลชั้นต้น ประสงค์จะให้สำนักงานศาลยุติธรรมเผยแพร่ข้อมูลบุคคลทางเว็บไซต์ และเผยแพร่ข้อมูลโดยย่อไปยังหน่วยงานและศาลต่างๆ ขอได้โปรดแจ้งไปยังสำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมภายในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เพื่อสำนักงานศาลยุติธรรมจะได้ดำเนินการเผยแพร่ประวัติย่อและภาพถ่ายให้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานศาลยุติธรรมต่อไป ทั้งนี้ ตามแบบแสดงความประสงค์ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม [www.ojac.coj.go.th](http://www.ojac.coj.go.th) หรือ [www.coj.go.th](http://www.coj.go.th)

## การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประสานนโยบายประจำปี พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ และมอบเข็มศาลยุติธรรมสำหรับผู้ทำคุณประโยชน์



วันที่ 7 กันยายน 2560 นายวิระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประสานนโยบายประจำปี พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ และมอบเข็มศาลยุติธรรมสำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ โดยมีนายอริคม อินทุภูติ เลขานุการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายบวรศักดิ์ ทวีพัฒน์ เลขานุการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม นางปิยนุช มนุรังสรรค์ เลขานุการประธานศาลฎีกา ผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม ผู้อำนวยการหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม และผู้เกษียณอายุราชการ เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ ประธานศาลฎีกาได้กล่าวแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมตอนหนึ่งว่า “...การประชุมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ทราบนโยบายการบริหารราชการและแนวทางการพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรม นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีและควรสนับสนุนให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพราะผู้อำนวยการศาลเป็นกลไกสำคัญที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของศาลยุติธรรมให้บรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมที่ได้กำหนดไว้ และเป็นโอกาสอันดีที่ได้เชิญผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 143 คน มาร่วมการประชุมกับผู้อำนวยการศาล เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของผู้เกษียณอายุราชการที่ได้อุทิศตนให้กับงานราชการจวบจนใกล้ครบกำหนดเกษียณอายุราชการในอีกไม่กี่วันข้างหน้า สมควรที่พวกเราซึ่งยังคงปฏิบัติหน้าที่จะได้จดจำและถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางที่ท่านได้สร้างไว้ เพื่อให้ศาลยุติธรรมได้รับความเชื่อถือศรัทธา ตลอดจนพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน...”

